



# สรุปสถานการณ์ข่าว

ข่าวประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม 2562

## กรณีพรรคอนาคตใหม่จัดแฟลชม็อบ

บริเวณสกายวอล์ก สีแยกปทุมวัน หลัง กกต. ส่งเรื่องยุบพรรคให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นางสาวพรรณนิการ์ วานิช และแกนนำพรรคอนาคตใหม่ ได้มีการชุมนุมบริเวณสกายวอล์ก สีแยกปทุมวัน รวมทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดอีกด้วย หลัง กกต. ส่งเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่ให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวปราศรัยการชุมนุมเป็นแค่การชิมलग แสดงสัญลักษณ์ และจะจัดชุมนุม 1 ชั่วโมงเท่านั้น โดยจะนัดหมายชุมนุมครั้งใหญ่ในการไต่ล่ง ซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้ไม่ใช่การออกมาปกป้องพรรคอนาคตใหม่ แต่เป็นการปกป้องประชาธิปไตยจากเผด็จการ โดยใช้เวลาปราศรัยเพียง ครึ่งชั่วโมง ก่อนแกนนำพรรคจะย้ายไปตามจุดต่างๆ เพียงจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์กับกลุ่มผู้ชุมนุม และ เมื่อเวลา 18.00 น. ร่วมกันเคารพธงชาติก่อนจะยุติการชุมนุม

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และแกนนำพรรคอนาคตใหม่ ยืนยันเดินต่อไปในกิจกรรมวิ่งไล่ล่ง ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ซึ่งบอกด้วยว่าช่วงเดือนมกราคม พร้อมมีการลงถนน "วันนี้มาแค่ชิมलग ชั่วโมงเดียวพอ มาแค่ชิมलग 18.00 น. ขอให้แยกย้ายกลับบ้าน ปีนาคือของจริง พล.อ.ประยุทธ์ อย่าเพิ่งกลัว มีคนบอกไม่ให้ลงถนน แต่ตอนนี้มาเยอะขนาดนี้จะไม่ให้ลงถนนได้อย่างไร ได้ลงแน่นอนป็นาคือ ขอให้ทุกคนไปร่วมกิจกรรม วิ่งไล่ล่ง ในวันที่ 12 มกราคม ป็นาคือ ด้วยกัน”

# ข่าวอ้างอิง

'ธนาธร' ชวน 'วิ่งไล่ลุง' 12 ม.ค. 63



“ธนาธร” ประกาศ ชวนคนลงถนนด้วยวิธีไปวิ่งไล่ลุง 12 ม.ค. 63 ลั่นปีหน้าคือของจริง บอก "พล.อ.ประยุทธ์" อย่าเพิ่งกลัว

ล่าสุดเมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 14 ธันวาคม 2562 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ได้พูดผ่านไมค์โครโฟนกับผู้มาร่วมกิจกรรมว่า กิจกรรมในวันนี้ ไม่ได้มีเพียงในกรุงเทพฯ เท่านั้น ยังมี จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน และ จ.สมุทรปราการ ที่มีพ่อแม่พี่น้องประชาชน พร้อมจะลุกขึ้นมายืนและบอกผู้มีอำนาจว่า “กลัวที่ไหน” ด้วยกัน ทั้งนี้ ก็ขอให้ผู้สนับสนุนช่วยเปิดทางให้กับผู้สัจจรในทีนี้ด้วย ยืนยันว่าไม่ได้มาสร้างความวุ่นวาย แต่เพื่อแสดงพลังว่าเราจะไม่ยอม และจะไม่ถอยกับระบอบเผด็จการอีกแล้ว กิจกรรมวันนี้เพียงมาพบปะกัน เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมือง ซึ่งเป็นเพียงการชิมलगเท่านั้น พล.อ.ประยุทธ์ อย่าเพิ่งกลัว ของจริง (กิจกรรมวิ่งไล่ลุง) อยู่เดือนหน้า

"วันนี้มาแค่ชิมलग ชั่วโมงเดียวพามาแค่ชิมलग 18.00 น. ขอให้แยกย้ายกลับบ้าน ปีหน้าคือของจริง พล.อ.ประยุทธ์ อย่าเพิ่งกลัว มีคนบอกไม่ให้ลงถนน แต่ตอนนี้มาเยอะขนาดนี้จะไม่ให้ลงถนนได้อย่างไร ได้ลงแน่นอน ปีหน้า ขอให้ทุกคนไปร่วมกิจกรรม วิ่งไล่ลุง ในวันที่ 12 มกราคมปีหน้า ด้วยกัน" ธนาธรกล่าว

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/858300>